



# MEDICAID WORKS

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH LÀM VIỆC HƯỞNG MEDICAID CỦA VIRGINIA DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

**MEDICAID WORKS** là một cơ hội khuyến khích việc làm do chương trình Medicaid của Virginia cung cấp cho những người khuyết tật đang được tuyển dụng hoặc muốn đi làm. **MEDICAID WORKS** là một lựa chọn của chương trình Medicaid cho phép người lao động khuyết tật kiếm được thu nhập cao hơn và giữ được nhiều tiền tiết kiệm hoặc nguồn lực hơn, đồng thời đảm bảo tiếp tục được bảo hiểm Medicaid. Tùy chọn chương trình tự nguyện này sẽ cho phép người đăng ký kiếm được tới 75.000 đô la và tiết kiệm tới 59.755 đô la (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025) từ thu nhập của họ.

**MEDICAID WORKS** dành cho những người đăng ký đang hoặc mới tham gia Medicaid mà khiếm thị hoặc khuyết tật, có tổng thu nhập được tính không quá 1.801 USD mỗi tháng đối với cá nhân hoặc 2.434 USD đối với cặp đôi và tài sản không quá 2.000 USD nếu độc thân (3.000 USD nếu là cặp đôi).

Những người khuyết tật đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho chương trình khuyến khích làm việc này có thể chọn đăng ký **MEDICAID WORKS** nếu họ:

- ✓ Hoàn thành Thỏa thuận **MEDICAID WORKS**;
- ✓ Đang có việc làm hoặc có giấy tờ từ người sử dụng lao động xác định ngày bắt đầu làm việc;
- ✓ Ít nhất là 16 tuổi và dưới 65 tuổi;
- ✓ Lập tài khoản “Khuyến khích làm việc” (WIN) (tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm thông thường) tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác để gửi thu nhập do lao động mà có thể sử dụng khi cần và để duy trì nguồn tài chính nhằm mục đích duy trì tình trạng đủ điều kiện tham gia Medicaid;

Để đăng ký tham gia **MEDICAID WORKS**, hãy liên hệ với Sở Dịch vụ Xã hội địa phương tại thành phố hoặc quận nơi bạn sinh sống.

Tổ chức này không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình và dịch vụ của mình.

Medicaid Works là một chương trình của Khối Thịnh vượng Chung Virginia  
Tờ rơi MedWorks 0125 VI